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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคกึคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2558 

ครั้งที่ 1/2558 

วัน พฤหัสบดี ที่ 18 มถิุนายน พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคกึคัก 

ผู้เข้าประชุม 

1)  นายเสน่ห์  บุญน้อย ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 

2)  นายวีรพล  สุทธิเพชร ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 

3)  นายนพพร  ชนะภัย  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคักเขต 1 

4)  นายสมญา  นพฤทธิ ์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคักเขต 2 

5)  นายนิกร  ทองลิ่ม  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคักเขต 1 

6)  นายชาตรี  หลีเจี้ย  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคักเขต 1 

7)  นายสมคิด  หมื่นกล้า ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคักเขต 1 

8)  นายบันลือศักดิ์ หมายแร่ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคักเขต 2 

9)  นายนพดล  นพฤทธิ ์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคักเขต 2 

10) น.ส.เบญจมาศ ตันเก่ง  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคักเขต 2 

11) นายอุดม  ตันเก่ง  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคักเขต 1 

ผู้ไม่มาประชุม 

1)  นายสมชาย  ชูเหล็ก  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคักเขต 2  ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1)  นายสวัสดิ์  ตันเก่ง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 

2)  นายอนิวรรตน์  ไชยรัตน์ธนโชค ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลคึกคัก 

3)  นายกิตตพิงศ์ กิจภูวดล ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรตี าบลคึกคัก 

4)  นายจิระศักดิ์ บัวหลวง ต าแหน่ง นิตกิร 

5)  นายจุฬา  เทียนครบ ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 

6)  นายสามารถ ภักดีรัตน์ ต าแหน่ง หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ 

7)  นายวัชรากร เดชประดษิฐ์ ต าแหน่ง หัวหนา้ฝา่ยแบบฯ 

8)  นางสาวกฤษณา สวนแร่  ต าแหน่ง ผูช่้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ)  เมื่อถึงเวลาก าหนดประชุมแล้ว สมาชกิมาพร้อมประชุมจ านวน 11 ท่าน 

     เมื่อถึงเวลา และครบองค์ประชุมแลว้ผมก็ขอเปิดประชุมสภาเทศบาล

     ต าบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 1/2558 วันที่ พฤหัสบดี ที่ 

     18 มิถุนายน พ.ศ.2558 เลยนะครับ 
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ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

     1.วันนี ้นายสมชาย ชูเหล็ก สท. เขต 2 ลากิจ แจ้งสภาทราบ นะครับ 

2.การประกาศใช้แผนพัฒนาต าบล ปี 2559-2561 เชิญเจ้าหน้าที่

เลยครับ 

นายสามารถ (หัวหนา้ฝา่ยฯ) ขออนุญาตครับท่านประธานกระผมนายสามารถ  ภักดีรัตน์ หัวหน้าฝ่าย

อ านวยการขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประกาศใช้แผนพัฒนา

ต าบลปี  2559-2561 งานแผนและนโยบายได้ด าเนินการท า

แผนพัฒนา 3 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีการประชุมคณะกรรมการ

ท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาในห้วง

เดือนกุมภาพันธ์ ถึงพฤษภาคม มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน

แผนท้องถิ่นสรุปประเด็นหลักการและปัญหาเพื่อน ามาจัดท าร่าง

แผนพัฒนาในวันที่ 4 มิถุนายน และน าเสนอคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา 3 ปี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่าน

มานะครับซึ่งขณะนีไ้ด้เสนอกับร่างประกาศเทศบาลต าบลคึกคักเพื่อการ

ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี 2559-2561 เพื่อให้ผู้บริหารลงนาม

ประกาศใช ้ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง

ที่ 1/2558 วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2558 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ)  สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะแก้ไขไม่ครับ 

นายอนิวรรตน(์ปลัด/เลขานุการสภาฯ) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายอนิวรรตน ์ไชยรัตน์ธนโชค  

     ปลัดเทศบาลต าบลคึกคัก เข้าวาระรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 

     1/2558 เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ขอท าความตกลงกับ

     สมาชิกสภาทุกท่านนะครับว่าเรื่องใบลากรณีที่ท่านเสนอใบลาท่านไม่ได้

     เข้าร่วมประชุมขอให้เสนอผา่นผมด้วยนะครับเพราะถ้าท่านเสนอผ่านผม

     ผมก็จะได้เสนอให้ประธานสภาแล้วพอประธานสภาลงนามอนุญาตผมก็

     ต้องเก็บใบลานะครับและมันจะมีผลกับท่านตอนภายหลังถ้าเกิดมีคน

     ร้องท่านขึ้นมาว่าขาดการประชุม 3 ครั้ง ติดต่อกันท่านต้องหมดวาระ

     หรือพ้นจากต าแหน่งทันทีนะครับต่อไปเรื่องรับรองวาระการประชุมครั้ง

     ที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อวันนั้นผมไม่ได้

     เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการมีผู้เข้าร่วมประชุมในหน้าที่ 1 ทั้งหมด 

     11 ท่าน ไม่มาประชุม 1 ท่าน ผู้เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน หน้าที่ 1 มี
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     แก้ไขไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าถูกต้องนะครับ รายงานการประชุมมีทั้งหมด 

     14 หน้า 6 วาระนะครับ วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบอยู่หน้าที่ 

     2 ถ้าสมาชิกท่านใดจะแก้ไขแจ้งให้ทราบนะครับ วาระที่ 2 รับรองงาน

     การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 

     ธันวาคม 2557 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องด่วนไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 

     ญัตติที่ค้างพิจารณา ไม่มี วาระที่ 5 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติจ่าย

     ขาดเงินสะสม ประจ าปี 2558 ครั้งที่ 2/2558 เพื่อใช้จ่ายตาม 

     โครงการจัดซือ้รถกระเชา้ไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ งบประมาณ 3,700,000 

     บาท ในญัตตินี้ที่ประชุมอนุมตเิป็นเอกฉันท์ ต่อไปวาระย่อย 5.2  

     พิจารณารับโอน สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จาก องค์การ

     บริหารส่วนจังหวัดพังงา มติที่ประชุม เห็นชอบพิจารณารับโอนนะครับ 

     วาระย่อย 5.3 พิจารณารับโอน สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 

     จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา มติที่ประชุมเห็นชอบพิจารณารับ

     โอนนะครับ 

นายชาตรี (สท.เขต 1)   ขออนุญาตครับท่านประธานผม นายชาตร ีหลีเจี้ย  สมาชิกสภาเทศบาล

     ต าบลคึกคักเขต 1 ขอแก้ไขเพิ่มเติมในหน้าที่ 6 นะครับตรงที่นายชาตรี 

     สท.เขต 1 นะครับจากค าว่าเขาบ้าเป็น เขาสะบ้า นะครับ 

นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขานุการสภาฯ) หน้าที่ 6 ตามที่ สท.ชาตรี แก้ไขสมาชิกท่านใดจะคัดค้านไม่ครับถ้าไม่มี

     ไปหน้าที่ 7 ญัตตินี้สภาเห็นชอบรับโอนนะครับหน้าที่ 8 ญัตติย่อยที่ 

     5.5 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 

     แผนงานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุนค่าครุภัณฑ ์

     สายน้ าดับเพลิง จ านวน 8 เส้น ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 30 ม.จ านวน 4 

     เส้น ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 30 ม.จ านวน 4 เส้น เป็นเงิน 80,000 บาท 

     โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มติที่ประชุม อนุมัตินะครับ วาระย่อย 

     5.6 พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี 2558 มติที่

     ประชุมเห็นชอบนะครับ ส่วนวาระอื่นๆ ตั้งแต่หน้า 10 – 14 และหน้าที่ 

     14 ประธานสภาจะยังไม่ลงนามนะครับจนกว่าสภาจะรับรองนะครับมี

     แก้ไขเพิ่มเติมไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญท่านประธานสภาขอมติที่ประชุมนะ

     ครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ)  ยังอยู่ในวาระที่ 2 นะครับเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   

     สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 

     สมาชิกท่านใดเห็นด้วยก็ยกมอืด้วยนะครับ  

มติท่ีประชุม     รับรองรายงานการประชุมด้วยเสียงเอกฉันท์ 11 เสียง 
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องด่วน 

     -----------------ไม่ม-ี----------- 

ระเบียบวาระที่ 4   ญัตติท่ีค้างพิจารณา 

     -----------------ไม่ม-ี----------- 

ระเบียบวาระที่ 5   ญัตติเสนอพิจารณา 

5.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558  ประเภท

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คร้ังที่ 11/2558 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ)   งานโครงสรา้งพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาวง  

งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 1,020,000 บาท โอนลด 193,500 

บาท คงเหลือ 826,500 บาท ตั้งจ่าย โอนเพิ่ม งานก าจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล ค่าวัสดุอื่น (ถังขยะ) และงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมการโยธา ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ

สิง่ก่อสรา้ง เป็นเงิน 100,000 บาทตามระเบียบงบประมาณ ข้อที่ 27 

การงบประมาณ รายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น) เชญินายกเทศมนตรีครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกเทศมนตรี)  เรียนท่านประธาน มอบให้ วัชรากร หัวหน้าฝา่ยชีแ้จง 

นายวัชรากร (หัวหนา้ฝา่ยแบบฯ)  ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายวัชรากร เดชประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่าย

     แบบแปลนฯขอน าเรียนชี้แจงเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตาม

     เทศบัญญัติงบประมาณ 2558 ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งาน

     โครงสร้างพื้นฐาน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท

     ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาวง หมู่ที่ 

     3 เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้ก่อสร้างถนนโดยไม่ได้

     แจ้งให้เทศบาลทราบซึ่งได้ก่อสร้างถนนทับซ้อนบางส่วนกับเทศบัญญัติ

     เทศบาลคึกคักงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 ของเทศบาล จงึขอ 

อนุมัติแก้ไขความยาวจากเดิม 300 เมตร เป็นความยาว  251 เมตร 

ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาต าบล ปี 2558-2560  

     ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า 123 (กองช่าง) เงินที่เหลือจ่ายจะน ามาโอนเป็น

     แผนงานการเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กอง

     สาธารณสุขเป็นเงินโอนเพิ่ม 93,500 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุรองรับขยะ

     ของงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของกองสาธารณสุข จัดซื้อถัง

     ขยะมูลฝอยพลาสติกโพลีเอทธิลีน ชนิด MDPE  ทรงสี่เหลี่ยม ฝาช่องทิ้ง 

     มีมือจับส าหรับเข็น มีลอ้ (ล้อล็อค) เม็ดพลาสติกได้รับมาตรฐาน 
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อุสาหกรรม มอก. 816-2538 ท าให้ พล า ส ติ ก มี ค ว า ม เ ห นี ย ว 

ยืดหยุ่น สามารถคืนรูปได้ดี ทนต่อแรงกระแทก ก า ร กั ด ก ร่ อ น ข อ ง

สารเคมีกรดด่าง พรอ้มสกรีนชื่อหน่วยงานและข้อความที่เทศบาลต าบล

ก าหนด  เป็นเงิน 93,500 บาท และเงินส่วนที่เหลือโอนอยู่ในงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ

โยธา งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าบ ารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภท รายจ่าย บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ

สิง่ก่อสรา้ง เป็นเงิน 100,000  บาท ครับ งบตัวนี้เวลาเกิดมรสุมซึ่ง

ช่วงนีเ้ป็นช่วงฤดูฝนบางครัง้ถนนได้ เป็นหลุมเป็นบ่อเราสามารถน า

งบตัวนี้ไปใช้ประโยชน์ได้เชน่คูระบายน้ าที่อุดตันก็สามารถใช้งบประมาณ

ตัวนีไ้ด้ครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ)  ยังอยู่ในระเบียบที่5 ญัตตพิิจารณาที่ 5.1 ขออนุมัตโิอนงบประมาณ

     รายจ่ายประจ าปี 2558 ประเภทที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง(งานโครงสร้าง     

     พืน้ฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาวง งบประมาณที่ตัง้ไว้ เป็น

     เงิน 1,020,000 บาท โอนลด 193,500 บาท คงเหลือ 826,500 

     บาท  ตั้งจา่ย โอนเพิ่ม งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าวัสดุอื่น 

     (ถังขยะ) และงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโยธา ประเภท

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง เป็นเงนิ 100,000 

     บาท) (ระเบียบงบประมาณ ข้อที่ 27 การงบประมาณ รายจ่ายใน

     หมวดครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าใหล้ักษณะ ปริมาณ 

     คุณภาพเปลีย่น หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจของ

     สภาท้องถิ่น) 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ)   ขออนุญาตครับท่านประธานผม นายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรี

     ต าบลคึกคัก ขออนุญาตอธิบายต่อท่านสมาชิกสภาเกี่ยวกับเรื่องโอน

     งบประมาณตามที่นายชา่งโยธาได้อธิบายไปแล้วเรื่องซื้อถังขยะเพราะว่า

     เรามีความจ าเป็นต้องซื้อเนื่องจากถังที่เราซื้อมามันได้หมดลง 2-3 

     เดือนแล้วและชาวบ้านได้เข้ามาร้องเรียนเรื่องนี้บ่อยครั้งมากและเรามี

     ความจ าเป็นที่จะต้องโอนงบมาเพื่อจัดซื้อถังขยะและงบประมาณที่

     เหลืออยู่ 2 พันกว่าบาท ที่เหลือเราจะได้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับงาน

     บริการทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโยธา ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ

     ปรับปรุงสิ่งก่อสรา้ง เชน่ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อหรอืว่าขุดลอกคู

     ระบายน้ าครับ 
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นายอนิวรรตน(์ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ) ขออนุญาตครับท่านประธานขอชี้แจงในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณนะ

     ครับว่า โครงการถนน คสล. สายเขาวง 300เมตร ที่ได้ตั้งงบประมาณ

     ไว้ในปี 2558 ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินจ านวน 

     1,020,000 บาท ได้ตั้งถนนสายเขาวงไว้ 300เมตร และในส่วน 300 

     เมตรนีไ้ด้มบีางสว่นที่ทับซ้อนกันกับโครงการของ อบจ. โดยที่จะเป็นการ

     เพิ่มเติมตอ่เนื่องของ อบจ.และไม่ได้แจง้ให้กับทางเราทราบว่าโครงการนี้

     มีการก่อสร้างภายหลังได้มีการก่อสร้างขึ้นมาเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ

     ว่าเป็นการเพิ่มเติมงบประมาณและท าให้ด าเนินการ 300 เมตร เราไม่

     สามารถด าเนินการได้ เราสามารถท าได้แค่ 251 เมตร และใน 251 

     เมตรเราจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขออนุมัติสภาเนื่องจากเป็นอ านาจของ

     สภาในกรณีที่เป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้างครับ จาก 300 เมตร ได้ตัง้ 

     งบประมาณไว้ 1,020,000 บาท แล้วมาก่อสร้างเหลือแค่ 251 เมตร 

     งบประมาณจะใช้ 826,500 บาท เมื่อเราด าเนินการก่อสร้าง 251 

     เมตร จะมีเงินเหลือ 193,500 บาท เงินที่เหลือได้ขออนุมัติโอนจาก

     สภาในวันนี้ไปตั้งจ่ายเป็นเงินถังขยะ 93,500 บาท และไว้ในกรณีที่ใช้

     บ ารุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างอีก 100,000 บาท นะครับ รวมกับ 

     93,500 บาทที่จัดซื้อถังขยะก็จะมีเงินที่เราโอนลดมาจากโครงการ

     ถนน คสล.สายเขาวง 193,500 บาท ประเด็นหลักอยู่ที่ตรงนี้นะครับ  

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ)  ยังอยู่ในระเบียบที่ 5 ญัตติพิจารณาที่ 5.1 ขออนุมัตโิอนงบประมาณ

     รายจ่ายประจ าปี 2558 ประเภทที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง สมาชิกท่านใด

     อนุมัต ิให้ยกมอืขึ้นครับ 

มติท่ีประชุม    อนุมตเิป็นเอกฉันท์ 11 เสียง 

 

5.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คร้ังที่ 2/2558 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ระเบียบฯงบประมาณ :ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

รายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ คุณภาพ

เปลี่ยน หรอืเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติขิงสภาท้องถิ่น)

เชญินายกเทศมนตรี ครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) มอบให ้นายสามารถ หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการช้ีแจง ครับ 

นายสามารถ (หัวหนา้ฝา่ยฯ)  ขออนุญาตครับท่านประธานกระผม นายสามรถ  ภักดีรัตน์ หัวหน้าฝ่าย

     อ านวยการขอชี้แจงในที่ประชุมนะครับในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง

     งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์นะ
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     ครับตามเอกสารที่ได้แจกซึ่งเดิมทีในการก าหนดครุภัณฑ์ต่างๆของ

     เทศบาลในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนะครับของ 

     ปีงบประมาณ 58 นะครับเราได้ตัง้ไว้โดยใช้มาตรฐานของครุภัณฑ์ของปี 

     2557 ซึ่งก็จะเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวิธีงบประมาณที่อ้างอิง

     ของมาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวงการคลังที่ออกมาในการตั้งเพื่อ

     จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆต่อมาเมื่อประกาศใช้แล้วนะครับและในส่วนของ

     วัสดุคอมพิวเตอร์ก็จะต้องขออนุมัตใินการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ในส่วน

     ของราชการกระทรวงมหาดไทยซึ่งของเทศบาลต าบลคึกคักก็จะมี 

     งบประมาณอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 100,500 บาท เมื่อได้เข้าสู่ที่ประชุม

     ของคณะกรรมการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ปีนีไ้ด้มหีนังสือแจ้งมา 

     เกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ในการขออนุมัติในปี 2558 ให้

     อ้างอิงมาตรฐานครุภัณฑ์ซึ่งประกาศใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ท า

     ให้ครุภัณฑ์ที่ตั้งไว้เทศบัญญัติไม่ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ใหม่นะครับ

     จึงมีความจ าเป็นที่จะตั้งขอมติจากสภาเพื่อให้แก้ไขครุภัณฑ์เพื่อให้ตรง

     ตามมาตรฐานครุภัณฑข์องปี 58 นะครับและจะได้ขออนุมัติจากจังหวัด

     ในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่อไปนะครับ ซึ่งจะมีอยู่ทั้งสิ้น 4 รายการ

     ตามเอกสารที่แจกนะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์ก็จะเปลี่ยนแปลงใน

     ขนาดของหน้าจอจากไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว เป็นไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว 

     ส่วนต่อไปก็จะเป็นของเครื่องพิมพ์ข้อความเดิมนะครับ มีความละเอียด

     ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200×600 dpi เป็น มีความละเอียดในการ

     พิมพ์ไม่น้อยกว่า 600×600 dpi ตั้งไว้ในส่วนนี้ 11,000 บาท แก้ไข

     ลดลง 7,400 บาท นะครับ ส่วนต่อไปก็คือ เครื่องส ารองไฟนะครับจะ

     ปรับในเรื่องของราคานะครับจากเดิมที่ตั้งไว้ 9,000 บาท นะครับ ก็จะ

     เป็น 9,300 บาท นะครับ ส่วนต่อไปก็คือเครื่องสแกนเนอร์นะครับ

     เปลี่ยนจากเดิมที่ตัง้ไว้ 3,000 บาท เปลี่ยนเป็น 3,100 บาท ซึ่งจะต้อง

     ขอมตทิี่ประชุมสภานะครับในการขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงมาตรฐาน 

     ครุภัณฑด์ังกล่าวรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้ที่ประชุมนะ

     ครับขอบคุณครับ  

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ)  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558  

  ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ หากไม่มีผู้อภปิราย ผมขอมตทิี่ประชุมขอ 

อนุมัต ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ สมาชิกท่านใด อนุมัติ ให้ยกมอืขึน้ครับ 

มติท่ีประชุม    สภาอนุมัตเิป็นเอกฉันท์ 11 เสียง 
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 5.3 รับโอนพัสดุ กล้องระบบ CCTV จากส านักงานขนส่งจังหวัด

พังงา 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ระเบียบฯพัสดุ: ข้อ 9 ในกรณีที่มผีูอุ้ทิศพัสดุใหเ้ป็นกรรมสิทธิ์แก่หนว่ย

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรอืให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้

เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน

หนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆได้

ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหนว่ยการบริหารราชการส่วนท้อถิ่น

นั้น เชญินายกครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) มอบให ้วัชรากร หัวหน้าฝ่าย ชีแ้จงครับ 

นายวัชรากร (หัวหนา้ฝา่ยแบบฯ)  ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายวัชรากร เดชประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่าย

     แบบแปลนฯขอน าเรียนต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากได้มีการส่งมอบโครงการ

     ติดตัง้และปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อป้องกันและ

     ลดอุบัติเหตุการจราจร พื้นที่เขาหลัก จังหวัดพังงา คือมีหนังสือจาก

     ส านักงานขนส่งจังหวัดพังงา ที่ พง 0012/841 ลงวันที่ 20  

     พฤษภาคม 2558 ซึ่งท าหนังสอืถึงนายกเทศมนตรีต าบลคึกคักส่งมอบ

     กล้อง CCTV จากของเดิมที่ช ารุด จ านวน 17 ตัว และติดตั้งให้ จ านวน 

     5 ตัว ในพืน้ที่เขาหลัก งบประมาณ 3,267,780 บาท จากข้อเท็จจริง

     ที่ได้มอียู่ในเอกสารที่อยู่ในมือของท่านสมาชิกนะครับสัญญาการซื้อขาย

     เลขที่ 54/2553 นะครับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2552ระหว่างนาย

     เยี่ยมสุริยา พาลุสุขผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ผู้ซื้อ กับ หจก.เสนาคอม

     แอนเน็ตเวิคร์ ผู้ขาย ได้ด าเนินการติดตั้งกล้องในพื้นที่เขาหลักจ านวน 6 

     จุด 13 ตัว ราคาทั้งหมด 4,813,460.50 บาท ครับ และต่อมาผู้ว่า

     ราชการจังหวัดพังงาโดยนายเยี่ยมสุริยา พาลุสุข ได้โอนโครงการป้องกัน

     ภัยและเสริมความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจร

     ปิด CCTV ซึ่งหนังสือที่ พง 0016/2897 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553 

     เรียนผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดพังงาด้วยจังหวัดพังงาได้จัดท า

     โครงการป้องกันภัยและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวจัดซื้อ

     กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนในพื้นที่

     ต าบลคึกคัก ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา งบประมาณ

     โครงการแผนพัฒนาจังหวัดงบประมาณ พ.ศ.2552 นะครับ ซึ่งได้

     ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและได้มอบวัสดุพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ 

     ศูนย์ควบคุมและสั่งการป้อมยามบางหลาโอนอยู่ที่หมู่ที่ 7 ต าบลคึกคัก 

     อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา แล้วเสร็จและได้ส่งมอบกล้องนี้ให้อยู่ใน
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     ความดูแลของกองบังคับต ารวจภูธรจังหวัดพังงารับผิดชอบดูแลรักษา

     และค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคพร้อมทั้งจัดท าเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

     ควบคุมดูแลและรักษาความปลอดภัยต่อไป ซึ่งจากข้อเท็จจริงที่ได้น าสืบ

     มานีป้รากฏว่าในส่วนของทะเบียนคุมครุภัณฑข์องขนสง่ได้ลงทะเบียนคุม

     เอาไว้วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2557  จ านวน 5 เครื่องที่ได้ลงคุม

     ครุภัณฑ์เอาไว้ และในส่วนของที่มีการปรับปรุงในส่วนของข้อมูลกล้อง

     วงจรปิดที่ท่านสมาชิกก็ทราบอยู่ว่าเดิมทีที่ได้จัดซื้อติดตั้งไปนั้นได้มี

     ปัญหาในพื้นที่และไม่มีการปรับปรุงซ่อมแซมท่านผู้ว่าก็ได้ด าเนินการ

     ปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแต่ข้อเท็จจริงที่ทะเบียนคุม

     ครุภัณฑ์ของขนส่งจังหวัดพังงาได้คุมเลขทะเบียนไว้แค่จ านวน 5 ตัว มี

     ติดตั้งที่ป้อมเขาหลัก 2 ตัว สวนสาธารณะนางทอง 1 ตัว หน้าเรือ ต.

     813 1 ตัว แยกไทยใหม่ 1 ตัว ซึ่งข้อเท็จจริงในการส่งมอบครุภัณฑ์ใน

     ครั้งนี้เพื่อให้ท่านสมาชิกได้พิจาณาในการรับมอบเพราะว่าซึ่งจะมีการ

     ซ้ าซ้อนในเรื่องกล้องวงจรปิด CCTV ในฐานะรับผิดชอบเรื่องการติดตั้ง

     กล้อง CCTV นะครับ และผมก็เป็นกรรมการร่วมครั้งที่มีการจัดซื้อกล้อง

     วงจรปิด ขอน าเรียนสมาชิกว่าเราสามารถรับได้หรือไม่ครับ   

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ)  ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5.3 นะครับเรื่องรับโอนพัสดุ กล้องระบบ CCTV 

     จากส านักงานขนส่งจังหวัดพังงา 

นายอนิวรรตน(์ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ) ขออนุญาตครับท่านประธานขออนุญาตชี้แจงสรุปว่านะครับที่ขนส่ง

     จังหวัดพังงามีหนังสือที่ พง 0012/841 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 

     2558 ว่าจะโอนระบบ CCTV ที่ด าเนินการโดยขนส่งโดยใช้งบประมาณ 

     3,267,780 บาท ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จไปนั้นซึ่งตัวนั้นก็ได้ เชื่อม

     กับระบบของเราอยู่ปัญหามันเกิดก็คือขนส่งเขาจะส่งมอบให้กับเรา

     ประเด็นการพิจารณาก็คือการรับมอบครุภัณฑ์ที่มีภาวะผูกพันจะต้อง

     ซ่อมท าในอนาคตจะต้องขอความเห็นชอบจากสภาเป็นผู้อนุมัติพิจารณา

     ส่วนขนส่งที่มหีนังสือมาก็คือเขาใช้งบประมาณสามล้านกว่าบาทซ่อมท า 

     2 ระบบและติดตั้งใหม่ซ่อม 17 ตัว ติดตั้งใหม่ 5 ตัว ไว้ที่ป้อมเขาหลัก 

     2  ตัว สวนสาธารณะนางทอง 1 ตัว หน้าเรือ ต.813 จ านวน 1 ตัว  

แยกไทยใหม่ 1 ตัว แล้วเขาได้ใช้งบของเขาซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า

ซ่อมอีก 17 ตัวเป็นทรัพย์สินของใคร แล้ว 5 ตัวใหม่ที่ขนส่งสร้างเป็น

ของขนสง่แต่เวลาจะส่งมอบให้เรา เขาส่งมาทั้งหมด 5 ตัว รวมที่ซ่อมไป

ด้วยอีก 17 ตัว ซึ่ง 5 ตัวที่แจ้งเป็นของขนส่ง แต่ 17 ตัว ที่กล่าวนั้นไม่

มีในทะเบียนคุมของขนสง่ ที่ซ่อมอยู่ด้วยบวกกับ 5 ตัวใหมเ่ลย 
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     มีหนังสอืเสนอมาใหเ้ราว่าจะรับโอนกันอย่างไรถ้าเรารับโอนใน 5 ตัวที่

     ขนส่งด าเนินการตดิตั้งก็ถูกต้องแล้วนะครับ แต่ถ้าหากว่าเรารับโอนอีก 

     17 ตัว ในสิ่งที่เขาเอางบของขนสง่ไปซ่อมน้ันเราก็ไม่รู้ว่าเป็นทรัพย์สิน

     ของขนส่งหรอืว่าของต ารวจอยู่ ผมก็ขอใหส้มาชิกใช้ตัวนีใ้นการประกอบ

     พิจารณาครับ 

นายวัชรากร (หัวหนา้ฝา่ยแบบฯ)  ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายวัชรากร เดชประดิษฐ์ หัวหน้าฝา่ย

     แบบแปลนฯผมขอน าเรียนเพิ่มเติมว่าเมื่อวานผมได้ไปเจอหัวหน้าไฟฟ้า

     และสอบถามค่าสาธารณูปโภคค่าใช้จา่ยในการติดตัง้ ของส านักงาน

     ต ารวจว่าค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่ประมาณหลักพันครับต่อเดือนนะครับซึ่ง

     ข้อเท็จจริงในการรับมอบก็รับไปแล้วและทะเบียนคุมก็ไม่มใีห้ผมนะครับ

     มีเฉพาะตัวหนังสือไม่มีทะเบียนคุมครุภัณฑ์ว่าด้วยกฎหมายแล้วปกติ

     จังหวัดท าสิ่งก่อสร้างหรือครุภัณฑ์จะส่งมอบใหไ้ปยังหน่วยงานที่ก ากับ

     ดูแลคือจะไม่ถือเอาไว้เขาจะใหโ้ดยหนังสอืเป็นหลักเมื่อก่อนจะเป็นอย่าง

     นั้นนะครับแต่ขอ้เท็จจริงตัวนีค้ือค่ากระไฟฟ้าในการตดิตั้งมิเตอร์จ านวน 

     7 มาตร ที่ทางต ารวจได้มกีารค้างจ่ายช าระขั้นตอนตอ่ไปก็ใหท้างสภา

     พิจารณาว่าและถ้าหากว่ากล้องวงจรปิดที่เรามีอยู่ที่อาคารป้องกัน

     บรรเทาสาธารณภัยไม่สามารถบ ารุงรักษาได้ซึ่งมันจะเป็นปัญหาใน

     อนาคตได้ครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ)   ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายสวัสดิ์  ตันเก่ง นายกเทศมนตรี

     ต าบลคึกคักเรื่อง CCTV นี้ผมคิดว่านะถ้าหากว่าเราจะรับเราก็รับแบบมี

     เงื่อนไขคือรับเอา 5 ตัวไว้ก่อน ที่เหลอือีก 17 ตัวก็ค่อยติดตามที่ต ารวจ

     ว่าจะเอาอย่างไรข้อส าคัญถ้าสภาจะรับก็คือรับเอา 5 ตัวไว้ก่อนเพื่อเป็น

     ประโยชน์ของพวกเราชาวต าบลคึกคักและเรื่องงบประมาณที่ต ารวจติด

     ค้างไว้นั้นไม่ได้เกี่ยวกับเราเรื่องของเราก็คือว่าเราจะรับหรือไม่รับแค่นี้

     เองครับท่านประธานขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ)  ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5.3 นะครับเรื่องรับโอนพัสดุ กล้องระบบ CCTV 

     จากส านักงานขนส่งจังหวัดพังงา จ านวน 5 ตัวที่มีหมายเลขครุภัณฑ์

     พร้อม ส่วนที่เหลือจ านวน 17 ตัวให้กองช่างไปติดตามสอบถามอกีครั้ง

     นะครับ 

นายอนิวรรตน์(ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ) ขออนุญาตครับท่านประธานเรื่องรับโอนพัสดุ กล้องระบบ CCTV  จาก

     ส านักงานขนส่งจังหวัดพังงา จ านวน 5 ตัว เราไม่รับโอนภาระหนี้สินที่

     เกิดขึ้นก่อนหน้าที่เราจะรับโอนนั้นตามระเบียบพัสดุ ขอบคุณครับ 
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นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) หากไม่มี ขอมตทิี่ประชุม นะครับ สมาชิกท่านใด เห็นชอบรับโอน กล้อง

พร้อมระบบ CCTV จากขนส่งจังหวัดพังงา จ านวน 5 ตัน โดยมีเงื่อนไข 

ไม่รับภาระหนี้สนิก่อนการรับมอบ ยกมอืขึน้ครับ 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบรับโอน กล้อง CCTV พร้อมระบบ จ านวน 5 กล้อง โดยมี 

เงื่อนไขไม่รับภาระหนีส้ินก่อนการรับโอน ดว้ยเสียงเอกฉันท์ 11 เสียง 

 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) 5.4 รับโอนสิ่งก่อสร้างประติมากรรม Stabile จากจังหวัดพังงา 

ตามหนังสือ จังหวัดพังงาที่ พง 0031/2359  ลว 2 มีนาคม 

2557 (ระเบียบฯพัสดุ: ข้อ 9 ในกรณีที่มผีูอุ้ทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์

แก่หนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรอืให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุ

หรอืมอบใหเ้ป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมี

ภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือ

สิทธินั้นๆได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้อถิ่นนั้น) เชิญนายกฯ ครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) ผมมอบ นายสามารถ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการชีแ้จงครับ 

นายสามารถ (หัวหนา้ฝา่ยฯ)  ขออนุญาตครับท่านประธานกระผมนายสามรถ  ภักดีรัตน์ หัวหน้าฝ่าย

     อ านวยการขอน าเรียนที่ประชุมอีกครั้งนะครับว่าแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง

     เลขหนังสอืของจังหวัดนะครับที่แจง้ในที่ประชุมนะครับที่   

     พง 0031/2359 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2557 เปลี่ยนเป็นลงวันที่ 2 

     มีนาคม 2558 จะได้ไม่ขัดแย้งกับวาระการประชุมนะครับก่อนประชุม

     วันที่ 16 ธันวาคม 2557 หนังสือนี้ผมได้ประสานไปยังของเจ้าหน้าที่

     นะครับออกเลข พ.ศ. ผิดนะครับในส่วนเนื้อหานะครับตามหนังสือที่ได้

     แจ้งที่ประชุมแลว้นะครับก็ได้มหีนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ไป

     ขอเรื่องส่งมอบประติมากรรม Stabile ซึ่งเป็นประติมากรรมและก่อสร้าง

     บริเวณอนุสรณ์เรือ ต.813 ของต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัด

     พังงา ได้ส่งมอบใหแ้ก่ทางเทศบาลต าบลคึกคักนะครับซึ่งตามระเบียบ ก็

     คือ แท่งสแตนเลส นะครับถ้าเราเข้าไปก็จะอยู่ทางมุมขวามือของพื้นที่

     บริเวณเรือ ต.813 นะครับ จ านวน 1 ชิ้น ตามรายงานการประชุมเมื่อ

     วันที่ 16 ธันวาคม 2557  น าเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณานะครับ 

     ขอบคุณครับ 

นายอนิวรรตน์(ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ) ขออนุญาตครับท่านประธานเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมนะครับผลงาน 

     ประติมากรรมที่เป็นแท่งสแตนเลส เรียกว่า Stabile โดยศิลปินผูม้ี 

     ชื่อเสียงชาวสวีเดนชื่อนาย Lars Englund เป็นที่ก่อสรา้งสัญลักษณ์ของ 
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     สึนามิเป็นแท่งสแตนเลส 5 เมตร×0.6 เมตร ความหนา 0.6 เมตร นะ

     ครับแล้วมปี้าย 2 ภาษาตั้งอยู่ที่สาธารณะบริเวณเรือ ต.813 ซึ่งภาระ

     ค่าใช้จ่ายของโครงการนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากบ ารุงรักษา เช่น ตัดหญ้า

     หรอืติดตัง้ระบบไฟนะครับ ปัจจุบันเขาได้มาติดตัง้ให้เราแล้วก่อนซ่อม

     และการเห็นชอบครั้งนีก้็ต้องผ่านสภา ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ)  ยังอยู่5.4 รับโอนสิ่งก่อสร้างประตมิากรรม Stabile จากจังหวัดพังงา 

    ตามหนังสอื จังหวัดพังงาที่ พง 0031/2359 ลว 2 มีนาคม 2557 

    สมาชิกท่านใดอภปิรายหรือไม่ หากไม่มีขอมตทิี่ประชุม สมาชิกท่านใด 

เห็นชอบในการรับโอนให้ยกมอืขึน้ครับ 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบรับโอนเอกฉันท์ 11 เสียง 

 

 5.5 รับโอนเครื่องพิมพ์ PRINTER LASER จาก หจก.เขาหลักเทเล

คอม จ านวน 1 เคร่ือง  

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ)  ระเบียบฯพัสดุ: ข้อ 9 ในกรณีที่มผีูอุ้ทิศพัสดุใหเ้ป็นกรรมสิทธิ์แก่หนว่ย

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรอืให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้

เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน

หนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินัน้ๆได้

ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหนว่ยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่นนั้น เชญินายกครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) ผมมอบ นายสามารถ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ชีแ้จงรายละเอียดครับ 

นายสามารถ (หัวหนา้ฝา่ยฯ) ขออนุญาตครับท่านประธาน กระผมนายสามรถ  ภักดีรัตน์ หัวหน้าฝ่าย

อ านวยการขอน าเรียนที่ประชุมอีกครั้ งนะครับว่าในการรับโอน

เครื่องพิมพ์ PRINTER LASER จาก หจก.เขาหลักเทเลคอม จ านวน 1 

เครื่อง นะครับ จะเป็นเครื่องปริ้นเตอร์อุทิศจาก หจก.เขาหลักเทเลคอม 

HP Laser JetPro P1102 มูลค่า 3,900 บาท นะครับซึ่งได้มอบให้

ส านักปลัดเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลนะครับจึงขอน าเรียน

ต่อที่ประชุมเพื่อขอรับมอบซึ่งในการรับมอบของวัสดุก็จะมกีารบ ารุงดูแล

รักษานะครับและในเรื่องของการจัดซือ้หมกึส าหรับใช้เครื่องพิมพ์ในตัวนี้

ก็เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาละครับจึงขอให้ที่

ประชุมพิจารณาต่อไปนะครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ)  ยังอยู่ 5.4 รับโอนเครื่องพิมพ์ PRINTER LASER จาก หจก.เขาหลักเทเล

     คอม จ านวน 1 เครื่อง  สมาชิกท่านใดอภปิรายหรอื ถ้าไม่ม ีผมขอมติที่ 

ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับโอนยกมอืขึน้ครับ 
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มติท่ีประชุม    เห็นชอบรับโอนเอกฉันท์ 11 เสียง 

 

     ------------- พักการประชุม 10 นาท ีครับ ----------- 

เริ่มประชุมเวลา 14.45 น. 

 

 5.6 ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.

2558  

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ)  ระเบียบฯ:ข้อ 45 ญัตติร่างข้อเทศบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้อง

พิจารณาเป็นสามวาระแตท่ี่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสาม

วาระรวดเดียวเลยก็ได้ ในการพิจารณา สามวาระรวด ผู้บริหารท้องถิ่น

หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่

อยู่ในห้องประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้

พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ที่ประธานที่

ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) ขอเชญิท่านนายกครับ 

นายนพพร (สท.เขต 1) ขออนุญาตครับท่านประธานกระผมนายนพพร ชนะภัย สมาชิกสภา

เทศบาลเขต 1 เรียนที่ประชุมขอเสนอพิจารณาสามวาระรวดครับ 

นายสมคิด (สท.เขต 1) ขออนุญาตครับท่านประธานกระผมนายสมคิด หมื่นกล้า สมาชิกสภา

เทศบาลเขต 1 เรียนที่ประชุมขอเสนอพิจารณาสามวาระรวดครับ 

นายนพดล (สท.เขต 2) ขออนุญาตครับท่านประธานกระผม นายนพดล นพฤทธิ์ สมาชิกสภา

เทศบาลเขต 2 เรียนที่ประชุมขอเสนอพิจารณาสามวาระรวดครับ 

นายสมญา (สท.เขต 2) ขออนุญาตครับท่านประธานกระผมนายสมญา นพฤทธิ์ สมาชิกสภา

เทศบาลเขต 2 เรียนที่ประชุมขอเสนอพิจารณาสามวาระรวดครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด เห็นชอบให้พิจารณา 3 วาระรวด ยกมือ

ขึน้ครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให้พิจารณา 3 วาระ รวด ด้วยเสียงเอกฉันท์ 

 วาระรับหลักการ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) เชญินายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก ชีแ้จง ครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายสวัสดิ์  ตันเก่ง นายกเทศมนตรี

ต าบลคึกคักขอสภาในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อ

บ าบัดน้ าเสียในอาคารบ้านเรือนต่างๆและการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูลในพื้นที่ต าบลคึกคักเพื่อให้การบริหารจัดการไปในทางที่ดีที่
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ถูกต้องและเพื่อเป็นการรักษาความระเบียบเรียบร้อยจึงขออนุญาตจาก

สภาให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ าเสียใน

อาคารบ้านเรือนและการก าจัดขยะสิ่งปฏิกูล  รายละเอียด ผมมอบนาย

จรีะศักดิ์ ต าแหน่ง นิตกิร ชีแ้จง ขอบคุณครับ  

นายจิระศักดิ์ (นิตกิร) ขออนุญาตครับท่านประธานกระผมนายจิระศักดิ์ บัวหลวง นิติกร ตาม

หลักการและเหตุผลในการร่างเทศบัญญัติต าบลคึกคักว่าด้วยการติดตั้ง

บ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2558 ส าหรับหลักการนะครับ 

โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลคึกคัก ว่าด้วยการ

ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร เพื่อใช้เป็นกฎ กติกา ในการ

ควบคุมจ ากัดดูแลการติดตั้งระบบระบายน้ าเสียในอาคารที่ตั้งอยู่ในเขต

เทศบาลต าบลคึกคักเพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพแวดสิ่งล้อม และ

เป็นการช่วยลดปริมาณน้ าเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้

ดีขึ้น เหตุผล โดยที่ มาตรา 18 มาตรา 20(3) และมาตรา 44 แห่ง

พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ

ในการออกข้อก าหนดท้องถิ่นเพื่อใช้ในการควบคุมรักษาความสะอาด

และการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจ าสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

อีกทั้งการก าหนดให้มีที่รองรับ สิ่งปฏิกูลต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการ

ก าหนดมาตรการในการควบคุมมิให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารถ่ายเทของเสีย

และเพื่อให้การก าจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียในอาคารและครัวเรือนเป็น

การแก้ปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพ

ของน้ า ประกอบกับ พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่ อปท. พ.ศ.2552 ก าหนดให้ อปท.มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักใน

ก า ร ก า จั ด ข ย ะมู ล ฝ อย  สิ่ ง ป ฏิ กู ล แ ล ะน้ า เ สี ย  ป ร ะก อบกั บ

กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้ง อบต.คึกคัก เป็นเทศบาลต าบล

คึกคัก ตัง้แต่วันที่ 25 สิงหาคม 2554 โดยประกาศดังกล่าวก าหนดให้

บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้ใช้บังคับอยู่ก่อนแล้วคง

ใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการช่ัวคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติใน

เรื่องนั้นขึ้นใหม่ ดังนั้นเพื่อเป็นการปรับปรุงข้อก าหนดของท้องถิ่นโดย

ค านึงถึงสภาท้องถิ่นสุขอนามัย และการรักษาสภาพแวดล้อมสภาวะ

ปัจจุบัน เทศบาลต าบลคึกคักจึงอาศัยอ านาจมาตราความในมาตรา 18 

มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่ง พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2496  

ตราเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.
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2558 เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลต าบลคึกคัก ต่อไป ซึ่งมีทั้งหมด 12 

ข้อ ตามเอกสารที่แจกใหท้ี่ประชุมทราบนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ยงัอยู่ในวาระ 5.6 ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การตดิตั้งบ่อดักน้ าเสียใน

อาคาร พ.ศ.2558 มสีมาชิกท่านใดจะอภปิรายเชิญครับ ถ้าไม่มผีมก็

ขอมตเิลยนะครับ มติรับหลักการรา่งเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดัก

น้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2558 ใครเห็นชอบให้ยกมอืขึน้ครับ 

มติท่ีประชุม สมาชิกเห็นชอบรับหลักการด้วยเสียงเอกฉันท์ ( 11 เสียง) 

 วาระแปรญัตติ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ต่อไปเป็นวาระแปรญัตติสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติ เชิญครับ 

นายอนิวรรตน์(ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ) ขออนุญาตครับท่านประธานเพื่อพิจารณาในการแปรญัตตินะครับเราจะ

พิจารณาแปรญัตติในรายข้อนะครับและสมาชิกในที่ประชุมก็คือ

คณะกรรมการแปรญัตติทั้งสภาประธานสภาคือประธานแปรญัตติถ้า

ท่านต้องการแปรญัตติให้ท่านบอกข้อที่ตอ้งการแปรญัตติร่างข้อเดิมขอ้

ใหม่ท่านต้องการแปรเสร็จแล้วเราพิจารณาลงมตเิป็นรายข้ออย่างเช่น

ข้อที่ 1 ท่านต้องการแก้ไขจากเดิมขอแปรญัตติเป็นต้น แล้วประธานสภา

จะขอมติที่ประชุมเป็นรายข้อว่าจะยืนตามข้อเดิมหรอืว่าข้อที่ท่านแปร 

แตว่่าหากไม่มีการแปรจะต้องผ่านวาระนีไ้ปนะครับและหากมีการแปร

เราก็จะขอมตทิี่ประชุมเป็นรายข้อเช่นกันครับ ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ต่อไปเป็นวาระแปรญัตติสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติ เชิญครับ ถ้าไม่มีผม

ก็ขอมติเลยนะครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ยังอยู่ในวาระ 5.6 ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การตดิตั้งบ่อดักน้ าเสียใน

อาคาร พ.ศ.2558 ใครเห็นชอบตามรา่งเดิมไม่มีการแปรญัตติ ยกมอื

ขึน้ครับ 

มติท่ีประชุม สมาชิกเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ( 11 เสียง) 

 วาระลงมติ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) วาระนีไ้ม่มีการอภปิราย ผมขอมตทิี่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใด

เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตัง้บ่อดักน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.

2558 ยกมือขึน้ครับ 

มติท่ีประชุม สมาชิกเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ( 11 เสียง) 
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 5.7 ร่างเทศบัญญัติ เรื่องการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ.

2558  

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ระเบียบฯ:ข้อ 45  ญัตติร่างข้อเทศบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้อง

พิจารณาเป็นสามวาระแตท่ี่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสาม

วาระรวดเดียวเลยก็ได้ ในการพิจารณา สามวาระรวด ผู้บริหารท้องถิ่น

หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่

อยู่ในห้องประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้

พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ที่ประธานที่

ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) ขออนุญาตครับท่านประธานผม นายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรี

ต าบลคึกคัก ผมขอเสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การ

ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2558  สามวาระรวดครับ

ขอบคุณครับ  

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ผมก็ขอมติตามที่ท่านนายกได้เสนอในเรื่องพิจารณาร่างฯ ให้มีการ

พิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ.

2558 สามวาระรวดใครเห็นชอบให้ยกมอืขึน้ครับ 

มติท่ีประชุม สภามีมตเิห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเป็นเอกฉันท์ครับ (11 เสียง) 

 วาระรับหลักการ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) วาระต่อไปวาระรับหลักการร่างเทศบัญญัติเรื่องการก าจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2558 เชญิท่านนายกอีกครั้งครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรี

ต าบลคึกคัก ผมก็ขอมอบหน้าที่ให้นติิกรเป็นผู้ช่วยอธิบายนะครับ 

นายจิระศักดิ์ (นิตกิร) ขออนุญาตครับท่านประธานกระผมนายจิระศักดิ์  บัวหลวง นิติกร ตาม

หลักการและเหตุผลในการร่างเทศบัญญัติต าบลคึกคักว่าด้วยการก าจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2558 หลักการเรื่องนี้โดยที่เป็นการ

สมควรเห็นปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคึกคัก เรื่อง

การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2549 เนื่องจากองค์กร

บริหารส่วนต าบลคึกคักได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลคึกคัก

ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2555 และเพื่อให้การจัดการสิ่งปฏิกูลและ

ขยะมูลฝอยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง

ตามสภาพการณ์ปัจจุบัน เหตุผลนะครับโดยอาศัยอ านาจตามความใน

มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ประกอบด้วย 
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มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา55 มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จึงตราเทศบัญญัติฉบับนี้

ขึ้นไว้นะครับที่จริงเทศบัญญัติฉบับนี้นะครับเป็นฉบับที่ปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงขึ้นจากเดิมเนื่องจากเราได้มีการยกร่างขึ้นมาครั้งหนึ่งเมื่อ 

พ.ศ.2549 โดยทั้งหมดมี 33 ข้อ เมื่อยกร่างใหม่เพิ่มเป็น 37 ข้อนะ

ครับส าหรับข้อที่เพิ่มเติมนะครับ การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยกิจ

กิจการเกี่ยวกับมูลฝอยและขนสิ่งปฏิกูล ขอบคุณมากครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) วาระต่อไปวาระรับหลักการร่างเทศบัญญัติเรื่องการก าจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2558 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับถ้าไม่

ท่านใดอภิปรายผมก็ขอมติ รับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การก าจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2558 ใครเห็นชอบให้ยกมอืขึน้ครับ  

มติท่ีประชุม สภาเห็นชอบในวาระรับหลักการเป็นเอกฉันท์  (11 เสียง) 

 แปรญัตติ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) วาระต่อไปวาระแปรญัตติสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติเชิญครับ 

นายอนิวรรตน ์(ปลัดฯ/เลขาสภาฯ) ขออนุญาตท่านสมาชิกเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าหากท่านสมาชิกไม่แปรเมื่อ

ประกาศใช้แล้วจะใช้ในเขตเทศบาลต าบลคึกคักตัวหนึ่งที่เป็นประเด็นที่

คณะกรรมการยกร่างเสนอเข้ามาก็คือกรณีที่มีรถดูดสิ่งปฏิกูลเข้ามา

ด าเนินการในเขตเทศบาลต าบลคึกคักเขาจะต้องขออนุญาตกับทาง

เทศบาลซึ่งจะออกใบอนุญาตให้ดูดสิ่งปฏิกูลในเขตต าบลคึกคักเว้นแต่

เป็นหนว่ยงานของทางราชการ เมื่อประกาศตัวนี้เสนอไปผู้ว่าฯ  ผู้ว่าฯลง

นามแล้วรถของเอกชนที่เข้ามาดูดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลต าบลคึกคัก

เขาจะต้องยื่นขออนุญาตมาดูดสิ่งปฏิกูลโดยมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่บัญชี

แนบท้ายนะครับ และการออกใบอนุญาตครัง้ละ 1 ปี ครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ยังอยู่ 5.7 ร่างเทศบัญญัติ เรื่องการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

พ.ศ.2558 เมื่อไม่มีท่านใดที่จะแปรญัตติ ผมก็ขอมตทิี่ประชุมเลยนะ

ครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ตามร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่ง

ปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2558 ยกมือขึน้ครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์  (11 เสียง) 

 วาระลงมติ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ส าหรับในวาระลงมติ จะไม่มีการอภปิรายในวาระนี ้ผมขอมตทิี่ประชุม

นะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่ง

ปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2558 ยกมือขึน้ครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (11 เสียง) 



18 
 

5.8 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558  ประเภท

ครุภัณฑ์ คร้ังท่ี 12/2558 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ)   เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประเภท หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่า 

บ ารุ งรักษาและปรับปรุ งครุภัณฑ์  งบประมาณที่ตั้ ง ไว้  เป็นเงิน 

250,000 บาท ตั้งจ่ายไม่เพียงพอในการด าเนินการ จ าเป็นต้อง โอน

เพิ่ม เป็นเงิน 300,000 บาท โดยโอนลดจากงบรายจ่ายประเภท ค่า

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 300,000 บาท การโอนครั้งนี้

ตามรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจของ

สภาท้องถิ่น เชญินายกเทศมนตรีครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกเทศมนตรี)  เรียนท่านประธาน มอบให้ นายอนิวรรตน์ ปลัดเทศบาล รักษาราชการ 

แทนผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขชีแ้จง 

นายอนิวรรตน ์ (รรก.ผอ.กองฯ) ส าหรับการโอนในเรื่องนี้ เหตุเนื่องมาจากงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อ

บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ไม่เพียงพอในการด าเนินการ เนื่องจาก ต้องน า

รถบรรทุกขยะเข้าซ่อมแซมบ ารุงรักษา รายละเอียดตามเอกสารขอ

อนุมัติโอนที่แนบ ซึงการโอนในครั้งนี้เป็นอ านาจของสภา ตามข้อ 27 

จงึเสนอมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) สมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม 

สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ในครั้งนี ้ยกมือขึ้นครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์  (11 เสียง) 

 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 -------------ไม่มี--------------- 

 

ปิดการประชุม  16.25 น. 

 (ลงช่ือ)       อนิวรรตน์ ไชยรัตน์ธนโชค บันทึกรายงานการประชุม 

     (นายอนิวรรตน์ ไชยรัตน์ธนโชค) 

ต าแหน่ง      เลขานุการสภาเทศบาล 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงช่ือ)        สมคิด หมื่นกล้า  กรรมการ 

   ( นายสมคิด  หมื่นกล้า ) 

ต าแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

 

(ลงช่ือ)           อุดม  ตันเก่ง  กรรมการ 

      ( นายอุดม   ตันเก่ง ) 

ต าแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

     

(ลงช่ือ)          สมญา  นพฤทธิ์  กรรมการ 

      ( นายสมญา  นพฤทธิ์ ) 

ต าแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 

 

สภาเทศบาลต าบลคึกคัก ได้รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที ่1/2558 แล้ว เมื่อครั้ง

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่1/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ. เทศบาลต าบลคึกคัก 

        

(ลงช่ือ)    เสน่ห ์บุญน้อย  ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 

      ( นายเสน่ห ์ บุญน้อย ) 

ต าแหน่ง   ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 

 

 


